

*
Số 321 -NQ/BCSD

NGHỊ QUYẾT

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Toà án nhân dân

Năm 2022, số lượng các loại vụ, việc mà các Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng 6% so với năm trước, với tính chất, mức độ ngày càng đa dạng, phức tạp. Đặc biệt trong những tháng đầu năm, dịch Covid -19 lây lan nhanh, với số ca lây nhiễm trong cộng đồng rất cao ở một số địa phương, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh nhiệm vụ phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc theo chỉ tiêu của Quốc hội, còn phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về cải cách tư pháp. Các Tòa án đã nỗ lực, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tiềm ẩn các yếu tố rủi ro, phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội; số lượng các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án sẽ tiếp tục gia tăng, các Tòa án phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng với đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử, tăng cường xây dựng thể chế, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

I- MỤC TIÊU

1. Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đề ra, trọng tâm là nâng cao chất lượng, đảm bảo thời hạn giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là các chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và những văn bản chỉ đạo của Trung ương về cải cách tư pháp. Nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các Đề án

đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2. Nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, gia đình và người chưa thành niên; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc. Bảo đảm và nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ, giải quyết, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính, bảo đảm chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội; chú trọng công tác đối thoại, tăng cường xét xử trực tuyến.

- Chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng đối với những vụ, việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Nâng cao chất lượng quyết định kháng nghị; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; bảo đảm việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm phải có căn cứ, đúng pháp luật.

- Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ, việc.

3. Tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử

- Tăng cường xây dựng thể chế, hoàn thiện dự thảo các văn bản pháp luật được giao chủ trì soạn thảo hoặc tham gia xây dựng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Trình Quốc hội thông qua Luật hội thẩm nhân dân, Luật tư pháp người chưa thành niên; hoàn thiện thông tư hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án quân sự.

- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử, xây dựng và ban hành các nghị quyết, thông tư hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; kịp thời giải đáp các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các Hội

